

**ทบทวน** - AGE สงชีกครั้งปีแรกธุรกิจสดใ  
รับปัจจัยบวกราคาถ่านหินทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อ  
ตัน บวกความต้องการใช้ทั้งในประเทศ และต่าง  
ประเทศเพิ่มขึ้น ด้านผู้บริหารเผยทุนยอดขายรอ  
ส่งมอบไตรมาส 2-3 → **อัปเดตอีก 31**

## AGE โชว์ฟอร์มแจ่ม ราคาถ่านหินทะยาน ต้นยอดขายโต 25%

➔ AGE

(ต่อจากหน้า 3)

เฉพาะในประเทศแล้ว 8 แสนตัน ต้นรายได้โต  
20-25% ตามแผน

นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) หรือ  
AGE ผู้นำเข้าและจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหิน  
สะอาด) เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจไตรมาส 2/2561  
มีการปรับตัวอย่างโดดเด่นมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับราคา  
ถ่านหินในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสามารถยืนเหนือ

ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อตัน และความต้องการใช้  
ถ่านหินทั้งในประเทศ และต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น  
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม โดยใน  
เดือนเมษายนมีการนำเข้าถ่านหินจำนวน 2.25 ล้าน  
ตัน สูงสุดในรอบ 8 เดือน

สำหรับในช่วงไตรมาส 2-3 มียอดขายถ่านหิน  
ที่จะทยอยส่งมอบในประเทศแล้วจำนวน 8 แสนตัน  
จากความต้องการใช้ของกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรม  
ขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนต่างประเทศ  
โดยเฉพาะเวียดนาม คาดว่าปีนี้สามารถทำยอดขายได้  
ประมาณ 3 แสนตัน และประเทศกัมพูชา คาดว่าอีก  
ประมาณ 3 หมื่นตัน

### ● เตรียมส่งต่อเรือเพิ่ม

นอกจากนี้ธุรกิจบริหารจัดการขนส่งทางน้ำ และ  
คลังสินค้า โดยเฉพาะการขนส่งทางน้ำมีการปรับตัว  
เพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้เรือใบเพื่อการขนส่งสินค้า  
ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนเรือ 12 ลำ แต่ยังไม่เพียงพอ  
ต่อความต้องการใช้ ดังนั้นบริษัทจึงได้เตรียมส่งต่อใหม่  
เพิ่มอีก 12 ลำ โดยเรือจะทยอยส่งมอบในช่วงปลายปี  
นี้ ถึงต้นปี 2562

สำหรับภาพรวมธุรกิจในครั้งนี้หลังคาดว่ามีการ  
เติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะเริ่มเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของ  
ธุรกิจ บวกกับบริษัทมีการปรับกลยุทธ์แบบเชิงรุกโดย  
การทำตลาดต่างประเทศ อาทิ เวียดนาม กัมพูชา  
และในประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าอุตสาหกรรมชั้นนำ  
ขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นจึงมั่นใจว่าปีนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัท  
จะมีการเติบโตเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ โดยมียอดขายรวม  
เติบโตอยู่ที่ 20-25% แบ่งเป็นสัดส่วนรายได้จากต่าง  
ประเทศ 20% และในประเทศจะอยู่ที่ 80% โดยตั้งเป้า  
ยอดขายถ่านหินทั้งปี ที่ระดับ 3 ล้านตัน ขณะที่ธุรกิจ  
การให้บริการโลจิสติกส์ และคลังสินค้า บริษัทตั้งเป้าการ  
เติบโตของรายได้เป็น 5% จากรายได้รวม เติบโตขึ้นจาก  
ปีที่ผ่านมามีรายได้ 2.5% ของรายได้รวม